
Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad i'w hateb ar 10 Mawrth 2005 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)

Gofyn i'r Trefnydd

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Yn dilyn WAQ 41719, beth mae 
Llywodraeth y Cynulliad yn bwriadu ei wneud mewn perthynas â'r diffyg cynnydd yn y ffigur. 
(WAQ42003)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Yn dilyn WAQ 41719, a wnaiff y 
Gweinidog ddatganiad ar lwyddiant/methiant yr ymgyrch i "Gau'r Bwlch Cyflog". 
(WAQ42004)

Gofyn i'r Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog roi manylion unrhyw 
asesiad sydd wedi ei wneud o'r effaith a gaiff Ysbyty newydd arfaethedig Bwrdeistref Sirol 
Caerffili ar draffig. (WAQ41997)

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): Pa fesurau fyddai'n cael eu rhoi ar waith i leihau 
unrhyw dagfeydd traffig posibl gerllaw Pontllanffraith, Ystrad Mynach, Maes y Cymer a 
Nelson o ran y safle sy'n cael ei ffafrio ar gyfer Ysbyty newydd Bwrdeistref Sirol Caerffili yn 
Ystrad Fawr. (WAQ41998)

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): Beth fyddai cost unrhyw fesurau i rwystro 
tagfeydd traffig fyddai yn gysylltiedig ag Ysbyty newydd Bwrdeistref Sirol Caerffili. 
(WAQ41999)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar sut y 
bydd Bwrdd Croeso Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Visit Britain o ran y fenter 
"Britain Welcome China" i annog ymwelwyr o Tsieina i ddod i Gymru. (WAQ42024)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar pa 
drafodaethau y mae wedi eu cael gyda Gweinidogion Llywodraeth y DU ar yr effaith a gaiff 
Dydd Gwyl Dewi ar economi Cymru. (WAQ42025)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa fesurau mae Llywodraeth Cynulliad 
Cymru yn eu defnyddio i gynyddu nifer y menywod sy'n gweithio yng Nghymru. (WAQ42026)



Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar nifer y 
bobl sy'n ddiwaith yng Nghymru, fesul blwyddyn, ers 1999. (WAQ42027)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar ba 
waith ymchwil sy'n cael ei wneud i werth ffilmiau i dwristiaeth yng Nghymru. (WAQ42028)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar ba 
waith ymchwil sy'n cael ei wneud i werth twristiaeth antur yng Nghymru. (WAQ42029)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar ba 
waith ymchwil sy'n cael ei wneud i werth twristiaeth golff yng Nghymru. (WAQ42030)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar ba 
waith ymchwil sy'n cael ei wneud i werth twristiaeth busnes yng Nghymru. (WAQ42031)

Gofyn i'r Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes

John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y datblygiadau 
sydd o ran polisïau Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer Addysg Uwch yn y De Ddwyrain. 
(WAQ41965)

Peter Black (Gorllewin De Cymru): Pa gamau mae'r Gweinidog yn bwriadu eu cymryd 
mewn ymateb i gasgliadau dros dro Adolygiad Rees o’r cynllun Cymorth i Fyfyrwyr. 
(WAQ41966)

Peter Black (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar gasgliadau dros 
dro Adolygiad Rees o’r cynllun Cymorth i Fyfyrwyr. (WAQ41967)

David Davies (Mynwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar ariannu ysgolion yn 
uniongyrchol gan y Cynulliad. (WAQ41968)

David Davies (Mynwy): Pa drafodaethau mae'r Gweinidog wedi eu cael â CLlLC ynghylch 
unrhyw gynlluniau i ariannu ysgolion yn uniongyrchol gan y Cynulliad. (WAQ41969)

William Graham (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog roi amlinelliad o'r mesurau 
sy'n cael eu cymryd i hyrwyddo partneriaethau, megis yr un a ddefnyddiwyd i adeiladu 
Ysgol Uwchradd Gatholig St Joseph's yng Nghasnewydd, i'r rhaglen ehangach i adeiladu 
ysgolion yng Nghymru. (WAQ41970)

Carl Sergeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y twf yn y 
gyllideb ar gyfer cynnal a chadw adeiladau ysgolion. (WAQ41971)

Lorraine Barrett (De Caerdydd a Phenarth): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar 
adeiladau ysgolion yng Nghaerdydd. (WAQ41972)



Ann Jones (Dyffryn Clwyd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar wasanaethau addysg yn 
Sir Ddinbych. (WAQ41973)

Ann Jones (Dyffryn Clwyd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar ariannu addysg yn Sir 
Ddinbych. (WAQ41974)

Lorraine Barrett (De Caerdydd a Phenarth): Pa gamau mae Llywodraeth Cynulliad Cymru 
yn eu cymryd i annog ysgolion i ddatblygu Cwmnïau Cydweithredol Ifanc. (WAQ41975)

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y 
ddarpariaeth ar gyfer yr anabl mewn ysgolion yng Nghymru. (WAQ41976)

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar annog 
mentrau awyr agored mewn ysgolion. (WAQ41977)

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar 
ddyled myfyrwyr yng Nghymru. (WAQ41978)

Huw Lewis (Merthyr Tudful a Rhymni): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar fuddsoddiad 
mewn dysgu ôl-16 ym Merthyr Tudful a Rhymni. (WAQ41979)

Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar brosiectau'r 
sefydliad Eco Schools yn Sir y Fflint. (WAQ41980)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Ymhellach at WAQ41716, a wnaiff y 
Gweinidog ddatganiad ar y nodau a'r amcanion a roddwyd i Estyn mewn perthynas â'u 
hastudiaeth i addysg rhyw a chydberthynas yng Nghymru. (WAQ42002)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Ymhellach at WAQ41716, a ydyw 
Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ystyried pennu isafswm oriau ar gyfer addysg rhyw. 
(WAQ42001)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Ymhellach at WAQ41716, a wnaiff y 
Gweinidog ddatganiad ynghylch pryd y mae disgwyl i astudiaeth Estyn gael ei chwblhau. 
(WAQ42000)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaeth y Gweinidog gyfarwyddo Grwp 
Rees i osgoi ystyried diddymu ffioedd dysgu yng Nghymru. (WAQ42014)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A ydyw Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi 
pennu unrhyw dargedau ar gyfer cynyddu nifer y lleoedd gofal plant yng Nghymru. 
(WAQ42015)



Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Beth y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru 
yn ei wneud i gynyddu nifer y lleoedd gofal plant yng Nghymru. (WAQ42016)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa dargedau y mae Llywodraeth Cynulliad 
Cymru wedi eu pennu i wella sgiliau llythrennedd a rhifedd oedolion yng Nghymru. 
(WAQ42017)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa dargedau y mae Llywodraeth Cynulliad 
Cymru wedi eu pennu i wella sgiliau llythrennedd a rhifedd plant yng Nghymru. (WAQ42018)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar yr hyn 
y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â sgiliau llythrennedd a 
rhifedd gwael yng Nghymru. (WAQ42019)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar nifer y 
plant yng Nghymru, fesul pob blwyddyn ers 1999, sydd wedi gadael yr ysgol yn methu 
darllen, ysgrifennu nac adio. (WAQ42020)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar nifer 
yr oedolion yng Nghymru, fesul pob blwyddyn ers 1999, sydd wedi gadael yr ysgol yn methu 
darllen, ysgrifennu nac adio. (WAQ42021)

Gofyn i'r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar 
gynllun y Taliad Sengl. (WAQ42022)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar yr hyn 
y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei wneud i hyrwyddo arferion ffermio sy'n gyfeillgar 
i'r amgylchedd yng Nghymru. (WAQ42023)

Gofyn i'r Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau 
Cyhoeddus

Peter Black (Gorllewin De Cymru): Pa fesurau newydd, os o gwbl, y mae'r Gweinidog yn 
bwriadu eu cyflwyno i wella gwasanaethau cyhoeddus yn 2005. (WAQ41981)

Peter Black (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar effaith ailfandio'r 
dreth gyngor yng Ngorllewin De Cymru. (WAQ41982)

Carl Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar lefel y 
cymorth y mae Llywodraeth y Cynulliad wedi ei roi i Gyngor Sir y Fflint ers i'r Cynulliad 
Cenedlaethol gael ei sefydlu. (WAQ41983)



David Davies (Mynwy): Beth mae'r Gweinidog yn ei wneud i sicrhau bod Cynghorau 
Cymuned yng Nghymru yn cael eu cyllido'n ddigonol. (WAQ41984)

Ann Jones (Dyffryn Clwyd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y cyllid a roddir ar gyfer 
gwasanaethau cyhoeddus yn Sir Ddinbych. (WAQ41985)

Lorraine Barrett (De Caerdydd a Phenarth): Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u 
cael gyda Chyngor Caerdydd ynghylch codi safonau gwasanaethau'r Cyngor. (WAQ41986)

John Griffiths (Dwyrain Casnewydd): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar hynt y gwaith o 
wella rhagor ar safonau gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. (WAQ41987)

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog roi'r newyddion 
diweddaraf am ei thrafodaethau gydag awdurdodau lleol ynghylch lefelau'r dreth gyngor. 
(WAQ41988)

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog 
wedi’u cael gydag awdurdodau lleol ynghylch arbedion effeithlonrwydd. (WAQ41989)

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y 
gwasanaethau pryd ar glud y mae awdurdodau lleol yn eu darparu yng Nghymru. 
(WAQ41990) Trosglwyddwyd i'w ateb gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol

William Graham (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog amlinellu’r trafodaethau y 
mae wedi’u cael gydag Awdurdodau Lleol ar Gynghorwyr o’r Gwrthbleidiau sy’n cadeirio 
Pwyllgorau Craffu. (WAQ41991)

William Graham (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar effeithlonrwydd 
y systemau ar gyfer casglu’r Dreth Gyngor. (WAQ41992)

Gofyn i’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y 
Cytundeb Cyllid Cenedlaethol ar gyfer 2005-2006 a’r diffyg mewn cyllid sy’n deillio ohono. 
(WAQ41962)

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad 
ynghylch sut y gall yr Ymddiriedolaethau wneud iawn am y diffyg mewn cyllid o 3.31% a 
amlinellir yn y Cytundeb Cyllid Cenedlaethol ar gyfer 2005-2006. (WAQ41963)

Nicholas Bourne (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar 
setliad ariannol Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin ar gyfer 2005-2006 a 2007-2008. 
(WAQ41964)



Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddatgan pryd y caiff y 
cynllun busnes amlinellol ar gyfer ysbyty newydd Bwrdeistref Sirol Caerffili ei gymeradwyo. 
(WAQ41993)

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): Pa asesiadau/ darpariaethau/ arolygon sydd 
wedi’u gwneud yn y safle sy’n cael ei ffafrio ar gyfer ysbyty newydd Bwrdeistref Sirol 
Caerffili yn Ystrad Fawr. (WAQ41994)

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog fanylu ar unrhyw 
arfarniadau ariannol sydd wedi’u cynnal o safleoedd Parc Hawtin, Pontllanfraith ac Ystrad 
Fawr o ran adeiladu ysbyty newydd ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili. (WAQ41995)

Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru): A wnaiff y Gweinidog ddarparu unrhyw 
amserlenni cyfredol ar gyfer adeiladu ysbyty newydd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. 
(WAQ41996)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Yn dilyn WAQ41717, a wnaiff y Gweinidog 
ddatganiad ynghylch sut y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn marchnata’r Llinell 
Wybodaeth Iechyd Rhywiol rhadffon. (WAQ42005)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Yn dilyn WAQ41717, ers i’r Llinell 
Wybodaeth Iechyd Rhywiol gael ei sefydlu, faint o alwadau mae’n ei derbyn ar gyfartaledd 
bob mis. (WAQ42006)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Yn dilyn WAQ41718, a wnaiff y Gweinidog 
roi manylion yr ymgyrchoedd addysgu’r cyhoedd yng Nghymru. (WAQ42007)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Yn dilyn WAQ41718, a wnaiff y Gweinidog 
restru’r prosiectau rhyw mwy diogel lleol a chenedlaethol sy’n parhau. (WAQ42008)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Yn dilyn WAQ41718, a wnaiff y Gweinidog 
ddatganiad ar nodau ac amcanion rhwydwaith iechyd rhywiol Cymru gyfan. (WAQ42009)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Yn dilyn WAQ41718, a wnaiff y Gweinidog 
ddatganiad ynghylch pa argymhellion y mae rhwydwaith iechyd rhywiol Cymru gyfan wedi’u 
derbyn ers ei sefydlu yn 2001. (WAQ42010)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): yn dilyn WAQ41718, a wnaiff y Gweinidog 
ddatganiad ynghylch faint o’r gyllideb Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n cael ei 
chlustnodi ar gyfer rhwydwaith iechyd rhywiol Cymru gyfan. (WAQ42011)

Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Yn dilyn WAQ41718, a wnaiff y Gweinidog 
roi manylion yr holl brosiectau sydd wedi’u datblygu (gan gynnwys eu lleoliad) sy’n gwneud 
gwasanaethau iechyd rhywiol yn fwy hygyrch. (WAQ42012)



Lisa Francis (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Yn dilyn WAQ41717, a wnaiff y Gweinidog 
roi rhestr fanwl o nifer y staff sy’n gweithio i’r Llinell Wybodaeth Iechyd Rhywiol, gan nodi eu 
meysydd arbenigedd. (WAQ42013)

Gofyn i’r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio

Mark Isherwood (Gogledd Cymru): A yw’r Gweinidog yn bwriadu mabwysiadu 
canfyddiadau adroddiad y Tîm Adolygu Diffoddwyr Tân wrth Gefn gan Swyddfa’r Dirprwy 
Brif Weinidog er mwyn ymdrin â materion sy’n ymwneud ag amddiffyn rhag tân yng 
Nghymru, megis y prinder diffoddwyr tân wrth gefn, y mae Undeb y Diffoddwyr Tân wedi 
tynnu sylw ati fel problem arbennig. (WAQ41961)
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